



ที่ สป ๐๐๐๘/

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  
ถนนสุทธิภิมย์ สป ๑๐๒๗๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการอบรมตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๖ หลักสูตร การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากร (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ท (www.pacc.go.th) ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการอบรมออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ต เป็นต้น อนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรมดังกล่าวขอให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรม งดเว้นการมอบหมายภารกิจใดๆ ในช่วงระยะเวลาของการอบรม จึงขอให้ท่านสั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งผู้มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม ทงสวัสดิ์)

ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
โทร. ๐ ๒๓๘๔ ๗๕๓๐  
โทรสาร ๐ ๒๗๕๕ ๘๖๘๘

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

หัวข้อ "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต"

ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบ ๑/๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายแก่นเพชร เนียนแนบ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๒	นายสินวัฒน์ สุขเกษม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๓	นางสาวจิตาภา เหลืองอร่าม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๔	นางสาวอาภานันท์ แซ่หลิว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ
๕	นางรัตน์ลักษณ์ จำปาขีด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ
๖	นางสาวอุไร เจริญจิตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ
๗	นายกฤษ นุชแผน	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ
๘	นายภาณุวัฒน์ อนันตรักษ์	ปศุสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ
๙	นางสาวสุพัตรา สามารถกิจ	ปศุสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ
๑๐	นายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ	ปศุสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ
๑๑	นางสาวจุไรรัตน์ เหมือนทอง	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ
๑๒	นายมงคล ก้อนทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๓	นายจรัส โพธิ์จักร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๔	นายยุทธพันธ์ พวงมะเทศ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๕	นางสาวสุดารัตน์ ตูพิลา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๖	นางสาววรารณณ์ ขนานไพร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๗	นายสุรศักดิ์ พลปัญญา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๘	นางสาวบุษบงก์ โสภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๙	นางสาววิลาวัลย์ จันทสอน	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ
๒๐	นางสาวพรธัญญา ช่วยปิด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๒๑	นางสาวสุรียา รสจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๒๒	นางสาวสิริวิมล ปันจันทร์	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ